



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นักดีไซเนอร์รุ่นใหม่บรรเจิดในงาน TSFA 2008



โครงการ "ไทยแลนด์ สติวเดนต์ แฟชั่น โปรเจกต์ อวอร์ด 2008 (TSFA 2008)" หรือการประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องประดับ และเครื่องตกแต่งแฟชั่น ระดับมหาวิทยาลัย เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาแฟชั่นและอัญมณี มศว และบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด โดยเซ็นทรัล วาย คลับ จัดติดต่อกันเป็นครั้งที่ 4 ในปีนี้ และจัดงานประกาศผลรางวัลขึ้นเมื่อวันก่อน ที่เซ็น อีเวนท์ แกลเลอรี ชั้น 8 ห้างสรรพสินค้าเซน

อ.บุญอารักษ์ รักษาวงศ์ ผู้ดูแลโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพัฒนาแฟชั่น มศว กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ว่า "วงการอุตสาหกรรมการออกแบบไทยขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะสรรหาและพัฒนาบุคลากรควบคู่กันไป ทั้งการเปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ พร้อมกับสร้างและพัฒนา นักออกแบบไทยเพื่อให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล โดยการประกวดครั้งนี้จัดภายใต้คอนเซ็ปต์ "เลิฟเอิร์ธ" เพื่อให้ นิสิต นักศึกษา นำแนวคิดการรักษาสภาพแวดล้อม มาปรับใช้กับการออกแบบ การผลิต และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเข้าประกวด พร้อมรณรงค์ให้เกิดการตื่นตัวเรื่องภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อชีวิตคนทั่วโลก"

ด้านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชำนาญ ภัคดีสุข บก.นิตยสาร ฮาร์เปอร์ส บาซาร์ กล่าวถึงเกณฑ์การตัดสินว่า "ผลงานทั้งหมด 200 ชิ้นจาก 20 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ถูกคัดเหลือเพียง 23 ชิ้น เพื่อมาร่วมโชว์ในงานนี้ สำหรับเกณฑ์ในการให้คะแนนการตัดสิน จะดูจากผลงานที่สามารถตอบโจทย์ได้มากที่สุด และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังดูในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุ ความสวยงาม ความประณีต และความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย"



รางวัลในการประกวดครั้งนี้มีทั้งหมด 11 รางวัลด้วยกัน แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้ ประเภทเครื่องนุ่งห่ม 5 รางวัล ประเภทเครื่องประดับ 3 รางวัล และ ประเภทเครื่องตกแต่งอีก 3 รางวัล นอกจากนี้จะได้รับถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้ว ยังได้รับประกาศนียบัตร และเซ็นทรัล กิฟท์ คาร์ต จากเซ็นทรัล วาย คลับ มูลค่า 1 หมื่นบาท ส่วนรางวัลอื่นๆ จะได้รับประกาศนียบัตร และเซ็นทรัล กิฟท์ คาร์ต จากเซ็นทรัล วาย คลับ

จากการหมั่นฝึกปรือฝีมือจนชำนาญ และเมื่อมีโครงการประกวดทางด้านการออกแบบที่ใด เขาก็รีบ "ไขว่คว้าโอกาสที่จะนำเสนอผลงานทันที" ส่งผลให้ **"จตุพร เจริญเอม" นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประสบความสำเร็จอย่างล้นเหลือ** คว้ารางวัล **"โปรเจกต์ ออฟ เดอะเยียร์"** ซึ่งเขาได้รับรางวัลใหญ่ไป **2 ประเภทด้วยกัน คือ ประเภทเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ** ผลงานทั้งสองชิ้นนี้ได้นำแนวคิดมาจาก **"Furoshiki"** ซึ่งเป็นผ้าฝืนสีเหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่สืบทอดจากสมัยโบราณที่ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้ห่อของเพื่อเก็บรักษาของ โดยผ้าฝืนนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงมีส่วนในการช่วยลดการใช้บรรจุภัณฑ์ อันเป็นการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร สอดรับกับแนวคิดที่คณะกรรมการกำหนด

ส่วน จิตรกานต์ บรรเทิงไพบุลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของรางวัล "โปรเจกต์ ออฟ เดอะเยียร์" ประเภทเครื่องตกแต่ง ผลงานชิ้นแรกและชิ้นเดียวที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ กล่าวถึงที่มาของผลงานชิ้นนี้ว่า "ได้แนวคิดมาจากการปกป้อง การคุ้มครอง และความอบอุ่นจากธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดเครื่องประดับจากไม้ และเงิน"

ทั้งนี้ อ.บุญอารักษ์ ยังกล่าวถึงท้ายถึงโครงการในปีหน้าอีกว่า "จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่าน มา เพราะเราจะพัฒนาจากเดิมที่เป็น "ไทยแลนด์ สติวเดนต์ แฟชั่น โปรเจกต์ อวอร์ด 2008" ให้มาเป็น "เอเชีย สติวเดนต์ แฟชั่น โปรเจกต์ อวอร์ด 2009" รับรองว่างานหน้าโกอินเตอร์แน่นอน"